

**UBND TỈNH HÀ TĨNH  
BAN TỔ CHỨC HỘI THI  
HÒA GIẢI VIÊN GIỚI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Tĩnh, ngày tháng 7 năm 2023*

Số: /BTC-TGV  
V/v chuẩn bị các điều kiện tham gia  
Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh  
Hà Tĩnh năm 2023

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã

Thực hiện Quyết định số 791/QĐ-HĐPH ngày 24/5/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 08/6/2023 về tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi.

Theo Thể lệ Hội thi do Ban Tổ chức ban hành, mỗi huyện, thành phố, thị xã lựa chọn 01 đội thi tham gia Hội thi cấp tỉnh gồm 03 thành viên chính là Hòa giải viên và huy động thêm người tham gia thực hiện phần thi giới thiệu và phần thi tiểu phẩm. Để đảm bảo việc tổ chức Hội thi thành công, chất lượng, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban Tổ chức Hội thi đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nội dung như sau:

- Trên cơ sở nội dung Thể lệ Hội thi, kịp thời lựa chọn và thành lập đội thi của địa phương để tham dự Hội thi cấp tỉnh, lưu ý trong 03 thành viên chính của đội thi phải đảm bảo có 01 hòa giải viên là nữ, danh sách thành viên đội thi gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/7/2023, kèm theo danh sách này đề nghị các địa phương gửi quyết định công nhận hòa giải viên của Chủ tịch UBND cấp xã đối với các hòa giải viên là thành viên chính của đội thi).

- Trên cơ sở ngân hàng câu hỏi thi do Ban Tổ chức cung cấp, tổ chức cho các đội thi ôn tập để đảm bảo hoàn thành tốt các phần thi. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã giao Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa thông tin và các bộ phận khác có liên quan thường xuyên bám nắm và đồng hành cùng đội thi của địa phương trong toàn bộ quá trình xây dựng kịch bản, ôn tập kiến thức, tập luyện màn chào hỏi, tiểu phẩm và tham gia Hội thi. Nội dung kịch bản phần thi tiểu phẩm gửi về Ban Tổ chức chậm nhất 10 ngày trước ngày diễn ra Hội thi.

- Trên cơ sở các quy định về nội dung chi, mức chi cho việc tổ chức Hội thi trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm bố trí kinh phí phục vụ hoạt động của đội thi trong quá trình tập luyện và tham gia Hội thi cấp tỉnh theo đúng quy định.

- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Hội thi Hòa giải viên giỏi đến cán bộ và Nhân dân gắn với kết quả 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn, từ đó tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, tích cực theo dõi, hưởng ứng và cổ vũ Hội thi.

- Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi diễn ra vào ngày 06/7/2023, các địa phương đã tham gia bốc thăm thứ tự dự thi (*Kết quả bốc thăm được gửi kèm theo văn bản này*). Đề nghị các địa phương theo số thứ tự bốc thăm của địa phương mình để chạy thử chương trình và tham gia Hội thi chính thức theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Hội thi hòa giải viên giỏi toàn tỉnh là dịp để tôn vinh công tác hòa giải ở cơ sở, là diễn đàn để các hòa giải viên được gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, là một trong các hoạt động nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 và là hoạt động trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mà Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đề ra trong năm 2023, Ban Tổ chức Hội thi đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức (Qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

***Nơi nhận:***

- Như thành phần mời;
- UBND tỉnh (để B/c);
- Giám đốc, các PGĐ Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TGV.

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**KT. TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP**  
**Đình Văn Hồng**